

หัวข้อวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2547

ชื่อผู้วิจัย : นางรัชฎา ธิโสภา
นางสาวเพลินพิศ วิสัยเกษม
นางสาวอรดา เกรียงสินยศ
นางรัชชชฌณาถาวร ดุลมา
นางจินตนา มังคละกนก

หน่วยงานที่สังกัด : กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2913-2500-24 ต่อ 1162

ทุนอุดหนุนการวิจัย : โครงการพัฒนาสถาบัน เงินรายได้สถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2549

จำนวนเงิน : 25,000 บาท

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่นปีการศึกษา 2547 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้พื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จำแนกตามระดับการศึกษา คณะ และประเภทนายจ้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนายจ้างของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2547 จำนวน 454 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยการทดสอบ ค่า T-Test, F-Test, ค่า One-Way ANOVA (Sheffe') และทดสอบสมมติฐานเพื่อการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS V.10 ผลการวิจัยพบว่า

1. นายจ้างมีความพึงพอใจต่อบัณฑิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน และในภาพรวมของบัณฑิตปริญญาตรี และบัณฑิตปริญญาโท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน เช่นกัน

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน โดยนายจ้างของบัณฑิตปริญญาโท มีความพึงพอใจมากกว่านายจ้างของบัณฑิตปริญญาตรี ทั้ง 3 ด้าน

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จำแนกตามคณะพบว่า นายจ้างของบัณฑิตทุกคณะในภาพรวม มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน

4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิต จำแนกตามประเภทนายจ้างพบว่า นายจ้างมีความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 3 ด้าน โดยนายจ้างของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจมากกว่านายจ้างของหน่วยงานเอกชน ทั้ง 3 ด้าน